

Số: /STP-HC&BTTP

Hà Tĩnh, ngày tháng 5 năm 2022

V/v thực hiện một số nhiệm vụ  
trong công tác hộ tịch, chứng thực  
và Đề án 06

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022 và để triển khai kịp thời chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đối với một số nhiệm vụ trong công tác hộ tịch, chứng thực và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề án 06), Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

#### 1. Về công tác hộ tịch

Ngày 25/5/2022, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp có Văn bản số 237/CNTT-PM&CSDL về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo đó, ngày 30/5/2022 các chức năng mới được bổ sung, nâng cấp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ được kích hoạt và đưa vào sử dụng chính thức. Đáng chú ý là một số chức năng như: Hướng dẫn gán số định danh cá nhân; điều chỉnh quy trình sửa sai sót thông tin khai sinh; cấp bản sao trích lục hộ tịch trên phạm vi toàn quốc... Vì vậy, đề nghị các địa phương nghiên cứu “Tài liệu hướng dẫn” của Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện kịp thời và đúng quy định.

(“Tài liệu hướng dẫn” được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: <http://tuphap.hatinh.gov.vn> -> hướng dẫn nghiệp vụ -> hành chính và hỗ trợ tư pháp và gửi kèm theo Văn bản này).

#### 2. Về công tác chứng thực

Ngày 14/4/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan và các phòng Tư pháp về việc thực hiện dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và đã thống nhất từ tháng 5/2022 tất cả các phòng Tư pháp phải thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, hết tháng 6/2022 có 50% đơn vị cấp xã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Nhằm nắm tình hình triển khai nhiệm vụ này, đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2412/UBND-NC<sub>1</sub> ngày 13/5/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, trong đó giao Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai chứng thực bản sao

điện tử từ bản chính. Đồng thời, nếu có đề xuất cấp chứng thư số, khôi phục mật khẩu thiết bị, đề nghị các địa phương lập danh sách (*theo mẫu gửi kèm*) gửi Sở Tư pháp để tổng hợp gửi Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

### 3. Về triển khai nhiệm vụ của Đề án 06

3.1. Theo Đề án 06 và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh thì trong danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính có 5 thủ tục liên quan đến ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, đó là: (1) Đăng ký khai sinh; (2) Đăng ký khai tử; (3) Đăng ký kết hôn; (4) Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; (5) Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 được hiệu quả, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thiết yếu này trong thời gian qua.

Báo cáo nội dung tại mục 2 và mục 3.1 đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước **ngày 03/6/2022** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3.2. Thực hiện chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh về việc báo cáo kết quả Đề án 06 hàng tuần, hàng tháng, ngày 24/3/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 239/STP-HC&BTTP về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp cung cấp thông tin thực hiện các dịch vụ công thiết yếu ngành Tư pháp cho Công an cấp huyện - Cơ quan thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 cấp huyện để tổng hợp gửi Công an tỉnh - Cơ quan thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời cho Tổ Công tác Đề án 06 cấp huyện để tổng hợp báo cáo cho Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh.

Vậy, đề nghị Quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Công Thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, HC&BTTP.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Viết Hồng**